

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๐)

(๑) ร่างยุทธศาสตร์ ฉบับคณะทำงาน สช.	(๒) ร่างยุทธศาสตร์ ฉบับเข้าที่ประชุมผู้บริหาร สธ.	(๓) ร่างยุทธศาสตร์ ที่ผนวกร่างยุทธศาสตร์ ๒ ฉบับ
วิสัยทัศน์		
<p>“ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นบริการปฐมภูมิให้เข้าถึงได้และเชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ภายในปี ๒๕๗๐”</p>	<p>คนเมืองสุขภาพดี ภายใต้ระบบสุขภาพเขตเมืองที่เข้มแข็งมีส่วนร่วม ต่อเนื่องและเชื่อมโยง</p>	<p>คนเมืองมีสุขภาพดี ภายใต้ระบบสุขภาพเขตเมืองที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม</p>
พันธกิจ		
<ol style="list-style-type: none"> ๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองโดยมุ่งเน้นการพัฒนาบริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกับบริการสุขภาพทุกระดับ ๒. ผลิตพัฒนาและจัดสรรกำลังคน ที่ครอบคลุมทั้งปริมาณและคุณภาพที่รองรับระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ๓. จัดระบบการเงินการคลังที่เอื้อต่อระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ๔. สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพ ที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพมีมาตรฐานและความปลอดภัย รวมถึงจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการอภิบาลระบบสุขภาพ ๖. สนับสนุนและประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมในการ 	<p>พัฒนาระบบสุขภาพเขตเมืองที่มุ่งเน้นการบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมืองที่เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเพื่อให้เกิดการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง ครอบคลุม</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองโดยมุ่งเน้นการบริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกับบริการสุขภาพทุกระดับ ๒. ผลิต พัฒนาและจัดสรรกำลังคน ทั้งปริมาณและคุณภาพรองรับระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ๓. สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพ ที่เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพมีมาตรฐานและครอบคลุม ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการอภิบาลระบบสุขภาพเขตเมือง ๕. สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมในการจัดระบบบริการสุขภาพในเขตเมือง

จัดระบบบริการสุขภาพในเขตเมือง		
เป้าประสงค์หลัก / เป้าหมาย (Goal)		
ประชาชนเขตเมืองได้รับบริการด้านสุขภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ ที่ครอบคลุมและทั่วถึง โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	คนเมืองสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม ระบบสุขภาพเขตเมืองเข้มแข็ง	คนเมืองมีสุขภาพดี มีระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดหลัก		
	<ol style="list-style-type: none"> ๑. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดคนเมือง (Life Expectancy : LE) ไม่น้อยกว่า ปี ๒. ความครอบคลุมของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในเขตเมือง (ร้อยละ) ๓. อัตราการมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสุขภาพของทุกภาคส่วน (ร้อยละ) ๔. ร้อยละของของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในเขตเมืองมีคุณภาพได้มาตรฐาน (ร้อยละ) ๕. ร้อยละการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนเมือง (ร้อยละ) ๖. อัตราตายก่อนวัยอันควรจากโรค NCD ลดลง (ลดลงร้อยละ) ๗. อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อ ได้แก่ วัณโรค เอชส์ ลดลง ๘. อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนเมือง เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดคนเมือง (Life Expectancy : LE) ไม่น้อยกว่า ปี ๒. ความครอบคลุมของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในเขตเมือง (ร้อยละ) ๓. อัตราการมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสุขภาพของทุกภาคส่วน (ร้อยละ) ๔. ร้อยละของของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในเขตเมืองมีคุณภาพได้มาตรฐาน (ร้อยละ) ๕. ร้อยละการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนเมือง (ร้อยละ .) ๖. อัตราตายก่อนวัยอันควรจากโรค NCD ลดลง (ลดลงร้อยละ) ๗. อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อ ได้แก่ วัณโรค เอชส์ ลดลง ๘. อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนเมือง เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) ๙.

ยุทธศาสตร์ที่		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมืองให้เข้มแข็ง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมืองให้เข้มแข็ง (+ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค ป้องกันโรค)
ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาระบบการเงินการคลังของระบบบริการสุขภาพเขตเมือง	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร่วม	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารและพัฒนากำลังคนในระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบบริการสุขภาพเขตเมือง	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพเขตเมืองอย่างต่อเนื่อง	ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ยุทธศาสตร์ ๔ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ผลักดันและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ผลักดันและส่งเสริมการใช้กฎหมายระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับระบบบริการสุขภาพเขตเมือง (+ การเงิน การคลัง งบประมาณ)
ยุทธศาสตร์ ๕ การอภิบาลระบบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างระบบสุขภาพเขตเมืองให้เข้มแข็งด้วยธรรมาภิบาล	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบสุขภาพเขตเมืองให้เข้มแข็งและเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล (+ การศึกษาวิจัย นวัตกรรม การจัดการความรู้)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมืองให้เข้มแข็ง	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมืองให้เข้มแข็ง
วัตถุประสงค์		
๑. เพื่อออกแบบระบบบริการสุขภาพเขตเมืองมุ่งเน้นบริการสุขภาพปฐมภูมิให้เข้าถึงได้ ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและกลุ่มวัย ๒. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ให้เชื่อมโยงหน่วยบริการสุขภาพเขตเมือง และสามารถส่งต่อบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้มแข็ง มีส่วนร่วม ต่อเนื่องและเชื่อมโยง และการส่งเสริมการใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาและสมุนไพรไทยพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในเขตเมืองเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่	๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ให้เชื่อมโยงหน่วยบริการสุขภาพเขตเมือง และสามารถส่งต่อบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<p>๓. เพื่อวางแผนการผลิตพัฒนา และจัดสรรกำลังคนด้านสุขภาพ รองรับระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่เหมาะสม และตอบสนองต่อสภาพปัญหาของเขตเมือง</p> <p>๔. เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>มีคุณภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำของผู้รับบริการในด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งมีระบบการส่งต่อที่มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน</p>	<p>๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ</p> <p>๔. เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง (Health Literacy) ได้อย่างเหมาะสม</p>
	<p>เป้าหมายการพัฒนา :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีคลินิกหมอครอบครัวครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือนเขตเมือง ๓. มีระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ๔. มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ๕. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ๖. ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ 	<p>เป้าหมายการพัฒนา :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีคลินิกหมอครอบครัวครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและหมอครอบครัว และทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชนเขตเมือง ๓. มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ๔. มีระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถตอบสนองได้ทันต่อสถานการณ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพประชาชน ๕. มีบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ๖. มีระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และกลไกตอบสนองต่อโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาใหม่ และตอบโต้โรคและภัยสุขภาพทางสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน ๗. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และจัดการปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด		
<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีรูปแบบบริการสุขภาพเขตเมืองในเชิงบูรณาการ และมีโครงสร้างการบริการสุขภาพเขตเมืองที่มุ่งเน้นบริการปฐมภูมิ ๒. มีระบบการเชื่อมโยงการส่งต่อของหน่วยบริการสุขภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ร้อยละหน่วยบริการคลินิกหมอครอบครัวครอบคลุมทุกพื้นที่ (๑ ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ คน) ๒. ความครอบคลุมของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและหมอครอบครัวต่อประชาชนทุกครัวเรือนเขตเมือง ? 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ร้อยละหน่วยบริการคลินิกหมอครอบครัวครอบคลุมทุกพื้นที่ (๑ ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ คน) ๒. ความครอบคลุมของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและหมอครอบครัวต่อประชาชน/ครัวเรือนเขตเมือง

<p>ในเขตเมือง</p> <p>๓. มีการผลิตพัฒนา และจัดสรรกำลังคนในระบบบริการสุขภาพเขตเมืองตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>๔. ความครอบคลุมของหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCC) ที่มีทีมหมอครอบครัวและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในสัดส่วนที่เหมาะสม</p> <p>๔. ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่เขตเมืองมีโครงการกิจกรรมดูแลสุขภาพของประชาชน</p> <p>๕. ระดับความรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ของประชาชนเพิ่มขึ้น</p>	<p>๓. ร้อยละหน่วยบริการคลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>๔. ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดบริการปฐมภูมิในเขตเมือง</p> <p>๕. ประชากรเขตเมืองเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า ?</p> <p>๖. ร้อยละการให้บริการด้วยการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น</p> <p>๗. จำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ</p>	<p>๓. ร้อยละหน่วยบริการคลินิกหมอครอบครัวเขตเมืองมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>๔. ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดบริการปฐมภูมิในเขตเมือง</p> <p>๕. ประชากรเขตเมืองเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน/ได้รับการส่งต่อ ไม่น้อยกว่า</p> <p>๖. มีระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และกลไกตอบสนองต่อโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาใหม่ และตอบโต้โรคและภัยสุขภาพทางสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน</p> <p>๗. ร้อยละการให้บริการด้วยการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก เพิ่มขึ้น</p> <p>๘. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดบริการเสริมสุขภาพ การป้องกันและจัดการปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพิ่มขึ้น</p>
---	--	--

กลยุทธ์ / มาตรการ แนวทางการพัฒนา

<p>กลยุทธ์</p> <p>๑. พัฒนารูปแบบโครงสร้างและการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่เขตเมืองมุ่งเน้นบริการปฐมภูมิ ที่สอดคล้องกับพื้นที่และลักษณะของประชากร</p> <p>๒. พัฒนาระบบเพื่อจัดการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพในเขตเมือง ลดความเสี่ยงในกลุ่มประชากรเป้าหมาย</p> <p>๓. พัฒนาเครือข่ายระบบส่งต่อบริการระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการระดับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ผลิต พัฒนาศักยภาพ และจัดสรรกำลังคนที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน รองรับระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่เหมาะสม</p> <p>๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีทีมหมอครอบครัวและแพทย์เวช</p>	<p>มาตรการ/แนวทางการพัฒนา :</p> <p>๑. พัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะประชากรครอบคลุมทุกกลุ่มวัย</p> <p>๒. ส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพบริการปฐมภูมิเขตเมืองเพื่อการเข้าถึง ครอบคลุมและปลอดภัย และเชื่อมั่นมั่นในระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง</p> <p>๓. ผลักดัน สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วน รัฐ เอกชน ประชาสังคม มีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง</p> <p>๔. พัฒนาระบบการดูแลแบบไร้รอยต่อในระบบบริการ</p>	<p>มาตรการ/แนวทางการพัฒนา :</p> <p>๑. พัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะประชากรครอบคลุมทุกกลุ่มวัย</p> <p>๒. ส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพบริการปฐมภูมิเขตเมืองเพื่อการเข้าถึง ครอบคลุมและปลอดภัย และเชื่อมั่นมั่นในระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง</p> <p>๓. ผลักดัน สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วน รัฐ เอกชน ประชาสังคม มีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง</p> <p>๔. พัฒนาระบบการดูแลเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในระบบ</p>
---	---	--

<p>ศาสตร์ครอบคลุมดูแลประชาชนเขตเมืองในสัดส่วนที่เหมาะสมรวมทั้งการใช้บุคลากรภาคเอกชนร่วมเป็นทีมหมอครอบครัว</p> <p>๖. ส่งเสริมประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในเขตเมืองมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง</p>	<p>สุขภาพทุกระดับ</p> <p>๕. ส่งเสริมการใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาและสมุนไพรไทยในเขตเมือง</p> <p>๖. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในเขตเมือง</p>	<p>บริการสุขภาพเขตเมืองทุกระดับ</p> <p>๕. ส่งเสริมการใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาและสมุนไพรไทยในเขตเมือง</p> <p>๖. พัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และกลไกตอบสนองต่อโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาใหม่ และตอบโต้โรคและภัยสุขภาพทางสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน</p> <p>๗. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและจัดการปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ</p>
---	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

<p>ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาระบบการเงินการคลังของระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างมีส่วนร่วม</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารและพัฒนากำลังคนในระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p>
--	---	--

วัตถุประสงค์

<p>๑. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทำและการจัดสรรงบประมาณจากระบบหลักประกันสุขภาพ งบประมาณท้องถิ่น และแหล่งอื่นๆ สำหรับระบบบริการสุขภาพเขตเมืองอย่างเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพครอบคลุม ผู้อาศัยในเขตเมือง</p> <p>๒. พัฒนากลไกการเงินการคลัง รองรับการส่งต่อเพื่อให้บริการจัดการเขตเมืองให้มีบริการที่ต่อเนื่อง (Continuous care) และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกสิทธิ</p> <p>๓. เพื่อลดอุปสรรคด้านการเงินให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ทั้งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน</p>	<p>เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยมีระบบตอบสนองต่อภัยสุขภาพต่างๆตลอดจนมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีส่งผลให้อายุขัยเฉลี่ยและคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p> <p>เป้าหมายการพัฒนา :</p> <p>๑. ประชาชนทุกกลุ่มวัย กลุ่มประชากร มีสุขภาพที่ดี</p> <p>๒. มีระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถตอบสนองได้ทันต่อสถานการณ์</p> <p>๓. มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของ</p>	<p>๑. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและการธำรงรักษากำลังคนด้านสุขภาพในเขตเมือง</p> <p>๔. เพื่อสร้างกลไกการสื่อสารและส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการของบุคลากรด้านสุขภาพทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เป้าหมายการพัฒนา</p> <p>๑. วางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับกรอบความต้องการ</p>
--	--	--

	<p>ประชาชน</p> <p>๕. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค</p>	<p>อัตรากำลังคนของประเทศในเขตเมือง</p> <p>๒. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการและให้เกิดการกระจายบุคลากรที่เหมาะสม</p> <p>๓. มีระบบการจัดการและการธรมรงรักษาบุคลากรด้านสุขภาพให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระบบบริการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. มีกลไกการสื่อสารและการทำงานเชิงบูรณาการของบุคลากรด้านสุขภาพระหว่างภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p>
--	---	---

ตัวชี้วัด

<p>๑. มีระเบียบ/กฎเกณฑ์สำหรับการจัดทำและการจัดสรรงบประมาณ ที่เอื้อต่อระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๒. มีรูปแบบกลไกการเงินการคลัง รองรับการส่งต่อที่เอื้อต่อระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๓. ประชาชนในเขตเมืองเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๑. ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ</p> <p>๒. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่ลดลง</p> <p>๓. ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล / การเยี่ยมบ้านโดยทีมบุคลากรด้านสุขภาพ</p> <p>๔. ลดจำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ร้อยละ</p> <p>๕. ร้อยละการควบคุมโรคระบาด ภัยพิบัติ เหตุฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>๖. ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ</p>	<p>๑. ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๒. ร้อยละของบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๓. ร้อยละความพึงพอใจบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเมือง</p> <p>๔. อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อภาระงาน</p> <p>๕. อัตราการลาออกของบุคลากรสาธารณสุข</p> <p>๖. มีการสื่อสารและการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง</p>
---	---	--

กลยุทธ์ / มาตรการ แนวทางการพัฒนา

<p>กลยุทธ์</p> <p>๑. ทบทวน และปรับปรุงระเบียบ/กฎเกณฑ์ การเงินการคลังที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๒. พัฒนากลไกการบริหารจัดการงบประมาณที่เหมาะสม</p>	<p>มาตรการ/แนวทางการพัฒนา :</p> <p>๑. ส่งเสริม การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองทางสุขภาพได้ สามารถจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบคลุม</p>	<p>มาตรการ/แนวทางการพัฒนา:</p> <p>๑. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต จัดทำ กระจายและพัฒนา ศักยภาพบุคลากร สหสาขาวิชาชีพสู่หน่วยบริการปฐมภูมิ โดยใช้แนวคิดระบบบริการเวชศาสตร์ครอบครัว</p>
--	--	--

<p>สำหรับการจัดบริการปฐมภูมิเขตเมือง(ปริมาณ, สัดส่วนที่เหมาะสม,วิธีการจัดสรร)</p> <p>๓. สร้างกลไกด้านการเงินให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ทั้งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>๔. พัฒนาระบบการเงินและการคลังของหน่วยบริการสุขภาพในเขตเมืองให้มีมาตรฐานชัดเจน มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น สอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ และมีระบบการเฝ้าระวัง ติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง</p> <p>๓. ทำให้ชุมชนเมือง มีภูมิคุ้มกัน พลังต้านต่อภัยอันตรายและเหตุฉุกเฉิน</p> <p>๔. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>๕. สร้างสิ่งแวดล้อมเมืองที่ไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างกลไกให้เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมกัน</p>	<p>๒. ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ให้สามารถดำเนินงานด้านสุขภาพในเขตเมือง ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ผลักดัน ปรับปรุง แก้ไข กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการดำเนินงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. เสริมสร้างขวัญ กำลังใจและอำรุงรักษากำลังคนในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง</p> <p>๕. พัฒนาองค์ความรู้เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเสริมทักษะในการสื่อสารของบุคลากรเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี และการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ</p>
---	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

<p>ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพเขตเมืองอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p>
---	---	---

วัตถุประสงค์

<p>๑. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เพื่อจัดทำคลังข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในเขตเมือง</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านสุขภาพที่ใช้ในการจัดระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๔. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล (<i>personal health record</i>) เชื่อมโยงการให้บริการในสถานพยาบาลทุกระดับ</p> <p>๕. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ</p>	<p>เพื่อให้มีกำลังคนด้านสุขภาพที่เพียงพอและมีคุณภาพ มีการกระจายที่เหมาะสม เป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนมีระบบข้อมูลด้านสุขภาพในเขตเมืองที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้มีประสิทธิภาพ</p> <p>เป้าหมายการพัฒนา :</p> <p>๑. วางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับรอบความต้องการอัตรากำลังคนของประเทศในเขตเมือง</p> <p>๒. ผลิตและสร้างกลไกกำลังคนที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ผู้ให้บริการสุขภาพและภาคีเครือข่ายได้พัฒนา</p>	<p>๑. เพื่อสร้างระบบข้อมูลสุขภาพเขตเมืองที่สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล (<i>personal health record</i>) ที่มีความปลอดภัย เชื่อมโยงการให้บริการในสถานพยาบาลทุกระดับ</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์สามารถนำมาใช้ในการจัดระบบบริการสุขภาพได้</p> <p>๔. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังภัยสุขภาพเขตเมือง</p>
---	--	---

<p>หันต่อสถานการณ์สามารถนำมาใช้ในการจัดระบบบริการสุขภาพได้</p> <p>๖. เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัย และคุ้มครองสิทธิด้านข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล</p>	<p>สมรรถนะอย่างเหมาะสม</p> <p>๔. มีระบบข้อมูลในเขตเมืองที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>เป้าหมายการพัฒนา</p> <p>๑. วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับกรอบความต้องการอัตรากำลังคนของประเทศและระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๒. ผลิต พัฒนา และสร้างกลไกกำลังคนที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง</p>
--	---	--

ตัวชี้วัด

<p>๑. มีระบบฐานข้อมูลกลางด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีคลังข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในเขตเมือง</p> <p>๓. มีโปรแกรม /Soft ware ระบบข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพนำมาใช้ในการให้บริการ/จัดระบบบริการสุขภาพในเขตเมือง</p> <p>๔. ระบบข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล เชื่อมโยงการให้บริการในสถานพยาบาลทุกระดับ</p> <p>๕. บุคลากรด้านข้อมูล ได้รับการพัฒนาในการจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหันต่อสถานการณ์สามารถนำมาใช้ในการจัดระบบบริการสุขภาพได้</p> <p>๖. มีระบบความปลอดภัย และคุ้มครองสิทธิด้านข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล</p>	<p>๑. ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๒. ร้อยละของเขตเมืองที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๓. ร้อยละของบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๔. ร้อยละความพึงพอใจบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเมือง</p> <p>๕. ระดับความสำเร็จด้านข้อมูลในเขตเมือง</p>	<p>๑. มีระบบข้อมูลสุขภาพเขตเมืองที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. มีคลังข้อมูลกลางด้านสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๓. มีโปรแกรม /Soft ware ระบบข้อมูลด้านสุขภาพในการให้บริการ/จัดระบบบริการสุขภาพในเขตเมือง</p> <p>๔. มีระบบข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล เชื่อมโยงการให้บริการในสถานพยาบาลทุกระดับ</p> <p>๕. ร้อยละบุคลากรด้านข้อมูล ได้รับการพัฒนาในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและหันต่อสถานการณ์สามารถนำมาใช้ในการจัดระบบบริการสุขภาพได้</p> <p>๖. มีระบบความปลอดภัย และคุ้มครองสิทธิด้านข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล</p>
---	---	--

กลยุทธ์ / มาตรการ แนวทางการพัฒนา

<p>กลยุทธ์</p> <p>๑. สร้างมาตรฐานระบบข้อมูลด้านสุขภาพที่สามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. พัฒนากล้องข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนเขตเมือง</p> <p>๓. พัฒนาโปรแกรม /Soft ware ด้านสุขภาพนำมาใช้ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ</p>	<p>มาตรการ/แนวทางการพัฒนา:</p> <p>๑. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต จัดหา กระจายและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สหสาขาวิชาชีพสู่หน่วยบริการปฐมภูมิ โดยใช้แนวคิดระบบบริการเวชศาสตร์ครอบครัว</p> <p>๒. ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ให้สามารถดำเนินงานด้านสุขภาพในเขตเมือง ได้</p>	<p>๑. พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเขตเมืองที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. สร้างคลังข้อมูลกลางด้านสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๓. พัฒนาโปรแกรม /Soft ware ระบบข้อมูลด้านสุขภาพในการให้บริการ/จัดระบบบริการสุขภาพในเขตเมือง</p> <p>๔. พัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล เชื่อมโยงการ</p>
--	---	--

<p>รักษาพยาบาล</p> <p>๔. พัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล (<i>personal health record</i>) เชื่อมโยงการให้บริการในสถานพยาบาลทุกระดับ</p> <p>๕. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบบริการ ระบบติดตามและประเมินผล (การประเมินผลและการเชื่อมโยงระบบข้อมูลของระบบ)</p> <p>๖. พัฒนาคูคลากรด้านข้อมูลในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์</p>	<p>อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. เสริมสร้างขวัญ กำลังใจและธำรงรักษากำลังคนในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง</p> <p>๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบบริการเขตเมือง และเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (big data)</p> <p>๕. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเขตเมือง ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้</p> <p>๕.๑ คลังข้อมูลด้านสุขภาพ</p> <p>๕.๒ ระบบข้อมูลส่วนบุคคล (PHR)</p> <p>๕.๓ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ</p>	<p>ให้บริการในสถานพยาบาลทุกระดับ</p> <p>๕. พัฒนาคูคลากรด้านข้อมูล ได้รับการพัฒนาในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์สามารถนำมาใช้ในการจัดระบบบริการสุขภาพได้</p> <p>๖. จัดทำระบบความปลอดภัย และคุ้มครองสิทธิด้านข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล</p>
---	--	---

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

<p>ยุทธศาสตร์ ๔ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ผลักดันและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ผลักดันและส่งเสริมการใช้กฎหมายระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p>
---	--	--

วัตถุประสงค์

<p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพในเขตเมืองสามารถจัดบริการบนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตรงความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่</p> <p>๒. เพื่อสนับสนุนการวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) และพัฒนานวัตกรรมในการดูแลสุขภาพประชาชนเขตเมือง</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงปฏิบัติในองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข (Know-How) เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p>	<p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>ผลักดันให้เกิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเมือง รวมถึงการแก้ไข/การส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มาตรการต่างมีผลบังคับใช้และสามารถผลักดันให้เกิดระบบสุขภาพที่ดีในเขตเมือง</p> <p>เป้าหมายการพัฒนา :</p> <p>๑. การผลักดันให้เกิด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิในเขตเมือง</p>	<p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อสนับสนุนให้เกิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน ที่เหมาะสมกับระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๒. เพื่อทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่ไม่เอื้อต่อระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>เป้าหมายการพัฒนา</p> <p>๑. ผลักดันให้เกิด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิเขตเมือง</p>
--	--	---

<p>เมือง</p> <p>๔. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานใช้กระบวนการวิจัยในการศึกษาพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่เหมาะสม</p>	<p>๒. ปรับปรุง และผลักดันให้มีและใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๒. ปรับปรุง แก้ไข และผลักดันให้มีและใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพเขตเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ หลักเกณฑ์ ด้านการเงิน การคลัง และระบบงบประมาณให้เอื้อต่อระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p>
--	---	--

ตัวชี้วัด

<p>๑. ชุมชนความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในระบบบริการเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. มีงานวิจัยจากงานประจำ และนวัตกรรม งานวิจัยในพื้นที่และ รวมถึงมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๓. มีระบบ/กลไกสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม การจัดการความรู้ งานวิจัยที่สามารถนำมาพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเขตเมือง และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ</p> <p>๔. ผู้บริหารใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงระบบและนโยบายในการตัดสินใจ และผู้ปฏิบัติมีองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๕. มีงานวิจัยที่สามารถนำมาพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเขตเมือง</p>	<p>๑. จำนวนกฎหมายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิในเขตเมือง</p> <p>๒. จำนวนกฎหมายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพในเขตเมืองที่ปรับปรุง/แก้ไข</p> <p>๓. ระดับความสำเร็จการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพในเขตเมือง</p>	<p>๑. จำนวนการจัดทำกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพเขตเมือง/ระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิในเขตเมือง</p> <p>๒. จำนวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่ปรับปรุง/แก้ไข</p> <p>๓. มีระเบียบ หลักเกณฑ์สำหรับการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ ที่เอื้อต่อระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๔. มีการพัฒนาระเบียบการเงิน/การคลังของหน่วยบริการสุขภาพเขตเมืองให้มีมาตรฐานชัดเจน มีความยืดหยุ่น</p> <p>๕. มีมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ให้ประชาชนเขตเมืองเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ รวมถึงบริการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างไม่เกิดปัญหา (จำนวนปัญหาจากการเข้ารับบริการลดลง)</p>
---	--	--

กลยุทธ์ / มาตรการ แนวทางการพัฒนา

<p>กลยุทธ์</p> <p>๑. สนับสนุนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบและการวิจัยจากงานประจำ และสร้างนวัตกรรมให้ที่สอดคล้องกับ</p>	<p>มาตรการ/แนวทางการพัฒนา:</p> <p>๑. สนับสนุนให้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ ในเขต</p>	<p>มาตรการ/แนวทางการพัฒนา:</p> <p>๑. ผลักดันให้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพเขตเมือง/ระบบบริการ</p>
---	---	--

<p>ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของเขตเมือง</p> <p>๒. สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข (Know-How) การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๓. สนับสนุน ประสานสถาบันวิชาการและเครือข่ายในพื้นที่ เขตเมือง สถาบันวิชาการในเพื่อการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๔. ส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานและเครือข่าย หน่วยบริการให้สามารถทำใน การวิจัยจากงานประจำและ ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพใน เขตเมืองการจัดการความรู้ที่เป็นลักษณะเฉพาะของบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๕. ผสมผสานองค์ความรู้ด้านสุขภาพสาขาต่างๆ ในการ จัดบริการสุขภาพเขตเมืองและเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ ปฏิบัติและผู้บริหารทุกระดับ</p>	<p>เมือง</p> <p>๒. ปรับปรุง และผลักดันให้มีและใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพเขตเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การแพทย์ปฐมภูมิในเขตเมือง</p> <p>๒. ทบทวน ปรับปรุง/แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ไม่เอื้อต่อระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่</p> <p>๓. พัฒนา/จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์สำหรับการจัดทำและ จัดสรรงบประมาณ ที่เอื้อต่อระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๔. พัฒนาระเบียบการเงิน/การคลังของหน่วยบริการสุขภาพ เขตเมืองให้มีมาตรฐานชัดเจน มีความยืดหยุ่น</p> <p>๕. สร้าง/ส่งเสริมมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ให้ประชาชนเขต เมืองเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ รวมถึง บริการแพทย์ฉุกเฉิน</p>
--	---	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

<p>ยุทธศาสตร์ ๕ การอภิบาลระบบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างระบบสุขภาพเขตเมืองให้เข้มแข็งด้วยธรรมาภิบาล</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบสุขภาพเขตเมืองให้เข้มแข็งและเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล</p>
---	---	---

วัตถุประสงค์

<p>๑. เพื่อให้มีการผลักดันนโยบาย การกำหนดทิศทาง และ แนวทางการสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่อง</p> <p>๒. เพื่อให้มีระบบกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ระบบสุขภาพเขตเมืองที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ในการร่วมบริหารจัดการและจัดระบบบริการของระบบ</p>	<p>เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลงและยั่งยืน ด้วยการ บริหารจัดอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการที่ โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้</p>	<p>๑. เพื่อให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กำหนดทิศทาง และ แนวทางการสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่อง</p> <p>๒. เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพในเขตเมืองสามารถจัดบริการ บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตรงความ ต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่</p> <p>๓. เพื่อให้มีระบบกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน</p>
--	---	---

<p>สุขภาพเขตเมือง</p> <p>๔. เพื่ออภิบาลระบบสุขภาพเขตเมืองอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อรวบรวมและ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพเขตเมือง และสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง</p>		<p>ระบบสุขภาพเขตเมืองที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. เพื่อเสริมสร้าง หลักธรรมาภิบาลในการระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>เป้าหมายการพัฒนา</p> <p>๑. มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์</p> <p>๓. มีการจัดทำงานวิจัย ชุมความรู้ และนวัตกรรม รวมถึงการจัดการความรู้ และนำมาพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๔. มีแนวทางการแก้ไขปัญหาในระบบบริการสุขภาพเขตเมืองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล</p>
---	--	--

ตัวชี้วัด

<p>๑. มีนโยบาย ทิศทาง มาตรการและแนวทางการสนับสนุนการติดตามการดำเนินงานระบบสุขภาพในเขตเมืองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานและมีระบบรายงานเป็นระยะ</p> <p>๓. จำนวนเครือข่ายด้านสุขภาพมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การจัดระบบบริการ ในพื้นที่เขตเมือง</p> <p>๔. มีรูปแบบการแก้ไขปัญหาด้านธรรมาภิบาลที่ประสบผลสำเร็จ</p> <p>๕. มีการการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพเขตเมือง อย่างจริงจัง</p> <p>๖. มีศูนย์ประสานหลัก ทำหน้าที่ เป็นองค์กรกลางในการประสานงาน การจัดการ และกำกับติดตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ระดับความสำเร็จของระบบติดตามประเมินผล</p> <p>๒. ร้อยละของหน่วยงานในเขตเมืองจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การปฏิบัติ</p> <p>๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ประชากรฐานสุขภาพในเขตเมือง</p> <p>๔. ระดับความสำเร็จบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพระบบสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง</p> <p>๕. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ด้านสุขภาพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ</p> <p>๖. ความครอบคลุมของหน่วยบริการเขตเมืองที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน</p>	<p>๑. ระดับความสำเร็จของการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ร้อยละของหน่วยงานในเขตเมืองที่จัดทำแผนปฏิบัติการระบบบริการสุขภาพเขตเมืองและนำไปสู่การปฏิบัติ</p> <p>๓. จำนวนงานวิจัย ชุมความรู้ และนวัตกรรม รวมถึงการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๔. มีรูปแบบการแก้ไขปัญหาในระบบบริการสุขภาพเขตเมืองด้วย หลักธรรมาภิบาล</p>
---	---	--

กลยุทธ์ / มาตรการ แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทางการพัฒนา:	มาตรการ/แนวทางการพัฒนา:
<p>กลยุทธ์</p> <p>๑. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองในระดับชาติ ที่มีองค์ประกอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และขับเคลื่อนโดยผ่านกลไกต่าง ๆ ที่ระดับเขตและจังหวัด ให้สอดคล้องกับเขตสุขภาพต่างๆ</p> <p>๒. สร้างและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและกำหนดให้มีหน่วยงานหลักในการวิเคราะห์ติดตามกำกับประเมินผล</p> <p>๓. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๔. ส่งเสริมให้เกิดกลไกประชารัฐในการร่วมลงทุนด้านการจัดระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจต่อสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๖. จัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักทำหน้าที่ เป็นองค์กรกลางในการประสานงาน การจัดการ และกำกับติดตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>มาตรการ/แนวทางการพัฒนา:</p> <p>๑. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองในระดับชาติ ที่มีองค์ประกอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และขับเคลื่อนโดยผ่านกลไกต่าง ๆ ที่ระดับเขตและจังหวัดและเขตเมือง</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๓. สร้างและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. สร้าง พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร (คน งาน งบประมาณ สิ่งของ)ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสด้วยหลัก ธรรมาภิบาล</p> <p>๕. บริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพระบบสุขภาพปฐมภูมิเขตเมืองอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ(ปริมาณ สัดส่วนที่เหมาะสม วิธีการจัดสรร)</p> <p>๖. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำและการใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ อย่างครบวงจร</p>	<p>มาตรการ/แนวทางการพัฒนา:</p> <p>๑. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองในระดับชาติ ที่มีองค์ประกอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และขับเคลื่อนโดยผ่านกลไกต่าง ๆ ที่ระดับเขตและจังหวัดและเขตเมือง</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๓. สร้างและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. สร้าง พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร (คน งาน งบประมาณ สิ่งของ)ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสด้วยหลัก ธรรมาภิบาล</p> <p>๕. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำงานวิจัย ชุมความรู้ และนวัตกรรม รวมถึงการจัดการความรู้และการใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ อย่างครบวงจร</p>